




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, the reporter, Hfocus)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุม ครม. เน้นย้ำสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยให้ทุกกระทรวงกำชับดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นตามคำสั่งการในที่ประชุมอย่างใกล้ชิด ทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อสุขภาพประชาชนมากที่สุด</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน จ.นนทบุรี เพื่อป้องกันดูแลประชาชนจากฝุ่น PM2.5 พร้อมมอบถุงสูฝุ่นและหน้ากากอนามัย จากนั้นลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 เยี่ยมห้องเรียนที่มีการติดตั้งเครื่องฟอก D.I.Y. พร้อมมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นแก๊ครูทีเลีย้ง โดยพื้นที่ปากเกร็ด มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ส่วนกรณีการจัดซื้อถุงกันฝุ่นเพิ่มเติมให้กลุ่มเปราะบาง แยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.อบจ.ของบจาก สปสช. แต่อาจมีขั้นตอน และ 2.กรมอนามัยอาจขอเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด โดยได้มอบถุงสูฝุ่นไปทั่วประเทศแล้วกว่า 1,400 หลัง มุ้งสูฝุ่นเป็นนวัตกรรมตัดแปลงมุ้งผ้าฝ้ายพร้อมกับกรองอากาศสะอาดผ่านเครื่องกรองอากาศเข้าไปภายในมุ้ง เกิดเป็นสภาพห้องแรงดันบวก ทำให้ต้นฝุ่นนอกมุ้งและกันไม่ให้ฝุ่นลอดเข้าไปในมุ้ง ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้กว่าร้อยละ 70 อีกทั้งมีห้องปลอดฝุ่นของราชการอีกประมาณ 3,000 กว่าห้อง ส่วนมาตรการเรื่อง WFH ท้องถิ่นสามารถสั่งการได้โดยตรงหากสถานการณ์ฝุ่นเพิ่มระดับขึ้น</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 คือฝุ่นมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 25 เท่า ทำให้สูดเข้าไปในร่างกายได้โดยตรง มีอันตรายต่อเด็กเพราะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและทำลายระบบต่างๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ มีอัตราหายใจถี่กว่าผู้ใหญ่และสูดอากาศที่มีมลพิษเข้าไปมากกว่า ผู้ปกครองจึงควรดูแลสังเกตอาการเด็กใกล้ชิด ทั้งกลุ่มปกติทั่วไปและเด็กที่มีโรคประจำตัว</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำการลดความเสี่ยงของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยผู้ปกครองติดตามสถานการณ์ฝุ่น เมื่อระดับ PM 2.5 มากกว่า 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดูแลเด็กให้สวมหน้ากากอนามัยและไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง เมื่อค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM 2.5 มากกว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและพิจารณาให้มีการหยุดเรียน กรณีเด็กที่มีโรคประจำตัวควรดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติควรให้รีบไปพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยรายละเอียดของ “มุ้งสูฝุ่น” ว่า เป็นเครื่องมือป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในห้องปรับอากาศ หรือไม่มีเครื่องกรองอากาศ ใช้ป้องกันฝุ่นสำหรับ 1 คน มีขนาดความกว้าง 1.6 เมตร ความยาว 2.2 เมตร ความสูง 1.7 เมตร แตกต่างจากมุ้งธรรมดาทั่วไปคือ ใช้ผ้าฝ้ายที่มีความถี่มากกว่าผ้ามุ้งทั่วไป มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในมุ้ง ทำให้อากาศที่เข้ามาจะถูกกรองฝุ่นละอองออกไป สามารถลดปริมาณฝุ่นภายในมุ้งได้มากกว่าครึ่ง หากประชาชนสนใจอยากทำมุ้งสูฝุ่นเอง ราคาจะอยู่ราว 3,000 บาท หรือถ้าเป็นมุ้งขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับ 2 คน จะประมาณ 5,000 บาท นอกจากนี้ เมื่อเทียบระหว่างการลงทุนกับมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ พบว่าการใช้มุ้งสูฝุ่นหลังละหลักพันบาท จะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลได้ถึง 5-6 หมื่นบาทต่อผู้ป่วยหนึ่งรายสำหรับห้องปลอดฝุ่นนั้น กรมอนามัยได้เตรียมทำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝุ่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สูง โดยห้องปลอดฝุ่นจะมีความคงทน เมื่อสร้างแล้วก็จะได้ใช้หลายปี ตอนนี้มีการติดตั้งไปจำนวนหนึ่งแล้ว และกำลังดำเนินการต่อเนื่อง</p>	
<p>กาสิโน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, thereporters, mcot, INN, ch7)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงจุดยืนต่อร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ว่า ในส่วนของ สธ. ไม่ได้ขัดข้องอะไร ซึ่งในสถานที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ไม่ค่อยมีการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ถ้ามีก็จัดเป็นสัดส่วนเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศ หากควบคุมได้ดี</p>	
<p>รมช.เดชอัคร์”ประชุม ส.ฉาบปณิกิจา อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaibccnews</p> <p>- นายเดชอัคร์ ชาวทอง รมช.สธ. เป็นประธานในการประชุมสมาคม ผกส. อสม. แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้ อวยพรปีใหม่ ให้กำลังใจ คณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารสมาคมฯ ประธาน อสม.แต่ละจังหวัดและผู้แทน ร่วมพบปะพูดคุย จากนั้นได้ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง จ.นนทบุรี โดยมีนายแพทย์ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ให้การต้อนรับ ที่ทำการ สมาคม ผกส.อสม. แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง นนทบุรี</p>	
<p>ยกเลิกจัดตั้ง ‘สนง.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือคำสั่ง สธ. ที่ 23/2568 เรื่อง “ยกเลิกการจัดตั้งสำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2568 เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน สป.สธ. ให้สอดคล้องโครงสร้างของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง และไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. สธ. พ.ศ. 2567 เนื่องจากปัจจุบันไม่มีที่ตั้งของสำนักงานฯ ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน คงเหลือเพียงภารกิจการรายงานผลการจัดการพลังงานประจำปีของ สป.สธ. ซึ่งกองกลางเป็นผู้ดำเนินการ และ กบรส. มีบทบาทภารกิจด้านระบบสนับสนุนบริการ</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ linetoday)</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 203 ราย กทม.มากที่สุด. รวมผู้ป่วยสะสมที่เก็บข้อมูลล่าสุดจนถึงวันที่ 13 ม.ค. 2568 มีจำนวน 3,780 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตมี 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 2 ราย สรุปตัวเลขปี 2567 ยอดป่วยโควิดสะสม ฟุ้งกว่า 7.7 แสนราย เสียชีวิตสะสม 405 ราย เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 4.5 หมื่นราย เสียชีวิตสะสม 220 ราย</p>	
<p>ไวรัส hMPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocuse</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส hMPV ที่ต่างประเทศ ปัจจุบัน กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเชื้อชนิดนี้มาตั้งแต่ปี 2552 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และปอดบวมจาก รพ.เครือข่ายทั่วประเทศ และในปี 2567 พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส hMPV ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว พบสูงสุดในเดือน ม.ค. จากนั้นลดลงช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีน เผยอัตราการติดเชื้อไวรัส HMPV ทางตอนเหนือของประเทศกำลังลดลง ช่วยคลายความกังวลว่าไวรัสดังกล่าว จะกลายเป็นการระบาดครั้งใหม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เอนเทอโรไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงเคสเด็กหญิงวัย 3 ขวบติดเชื้อไวรัส ทำกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจนเสียชีวิต ระบุ ทางสถาบันบำราศนราดูร ได้นำอุจจาระของน้องมาตรวจละเอียดเบื้องต้นพบว่าผลเป็นลบ หมายความว่ายังไม่ยืนยันเป็นไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งเคสนี้มีข้อจำกัด ต้องมีการส่งตรวจหลายครั้ง หรืออาจต้องตรวจเลือด ตรวจน้ำไขสันหลังร่วมด้วย สำหรับวัคซีน enterovirus 71 ที่มีอยู่ เป็นวัคซีนเชื้อตาย เป็นวัคซีนทางเลือก ยังไม่มีโปรแกรมหลักฉีดฟรีในประเทศไทย ในอนาคตอาจมีการพัฒนาและติดตามข้อมูลต่อไป</p>	
<p>หมอพื้นบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยเกณฑ์คัดเลือกหมอพื้นบ้าน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้ภูมิปัญญาแผนไทยดูแลสุขภาพชุมชนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี อายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นที่ยอมรับในชุมชน ไม่มีประวัติอาชญากรรม และได้รับการเสนอชื่อจากชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น ปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ 2,887 คน จากการสำรวจทั้งหมด 48,036 คน แบ่งเป็น 6 สาขาความชำนาญ เช่น หมอนวดพื้นบ้าน หมอยาสมุนไพร หมอรักษากระดูกหัก กรมนาฯ ยังเร่งถอดและบันทึกองค์ความรู้เพื่อป้องกันการสูญหาย พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ปลอดภัย โดยผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาแผนไทย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและคุ้มครองผู้บริโภค</p>	
<p>ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เดลินิวส์ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, newtv, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็น ประชาชนส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ อาการปวดกล้ามเนื้อ อาการทางผิวหนัง แนะนำใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเสริมสร้างสุขภาพและช่วยป้องกันโรค อาทิ ยาฟ้าทะลายโจร ยาปราบชมพูทวีป ยาเถาวัลย์เปรียง ยาประคบว่านหางจระเข้ และเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวอมขมเล็กน้อยและรสเผ็ดร้อน ช่วยปรับสมดุลร่างกาย เช่น เมนู แกงขี้เหล็ก เป็นยาระบาย ช่วยให้นอนหลับสบาย</p>	
<p>พ.ร.บ.อัมบุณย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ...(พ.ร.บ..อัมบุณย) เพื่อรองรับการมีบุตรตาม พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม พ.ศ. ... ว่า ได้นำเสนอร่างกฎหมายไปยัง รมว.สธ. เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุม ครม. แล้ว ซึ่งฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนนำเข้า ครม. หากผ่าน ครม.จะนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาต่อไป โดยมีการแก้ไขหลัก ๆ คือ 1.เปลี่ยนจากนิยามคู่สามีภรรยาเป็นคู่สมรสตาม พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม 2.ให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่สามารถเข้ามาทำอัมบุณยในประเทศไทยและสามารถนำตัวอ่อน ไข่ อสุจิ กลับไปประเทศได้ แต่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาต 3.บทลงโทษที่รุนแรงขึ้นในกรณีคนที่ทำผิด</p>	
<p>คัดเลือก อสม.ดีเด่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.อดิสรณ์ วรรณะศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ประธานกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2568 สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และคณะฯ ลงพื้นที่จ.สมุทรปราการเพื่อตรวจผลงานของ นางพรกฤษ รัตศิริ อสม.สังกัด รพ.สต.อยู่เจริญ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในสาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม ลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดความแออัดใน รพ. ทำให้ผลงานได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในพื้นที่อื่น และได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ก่อนถูกเสนอชื่อสู่ระดับชาติในครั้งนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สิทธิบัตรทอง บริการรถรับ-ส่ง "ผู้ทุพพลภาพ" กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- บอร์ด สปสช. รับทราบรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 มีหน่วยบริการยื่นเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนรวม 14 โครงการ เป็นวงเงินรวม 15,765,750 บาท โดยทั้ง 14 โครงการ ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการจาก 3 สังกัด เสนอโครงการ ประกอบด้วย 1. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 11 โครงการ วงเงิน 8,048,250 บาท 2. กรมการแพทย์ 2 โครงการ วงเงิน 2,467,500 บาท 3. มูลนิธิเส้นด้าย 1 โครงการ วงเงิน 5,250,000 บาท สปสช. มีเป้าหมายช่วยผู้ป่วยทุพพลภาพสิทธิบัตรทอง ให้ได้รับบริการรถรับ-ส่งไปรับบริการ ซึ่งจากการขับเคลื่อนจะทำให้มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการจำนวน 15,440 คน รวม 45,045 เที่ยว โดยเฉลี่ยอัตราเที่ยวละ 350 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุม บอร์ด สปสช.ได้รับทราบและขอให้ สปสช. ติดตามการให้บริการจากโครงการดังกล่าวต่อไป รวมถึงให้ศึกษาถึงการขยายขอบเขตการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น</p>	
<p>คู่มือ ตั้ง 'หน่วยแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ผศ.ดร.จรวรพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า สวรส. ได้พัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support : ALS) ที่มีประสิทธิภาพ ใน อบจ. ที่รับถ่ายโอนรพ.สต. ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศึกษาปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความพร้อมและความเหมาะสมของการบริหารหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงใน อบจ. ที่เป็นกรณีศึกษา พร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง เนื่องจากที่ผ่านมา แม้จะมี อบจ. ถึง 16 แห่ง ที่มีศูนย์รับแจ้งและส่งต่อทางการแพทย์ฉุกเฉิน แต่มีเพียง อบจ. 1 แห่งเท่านั้น ที่มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงร่วมด้วย คือ อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งข้อจำกัดในขณะนั้นคือ สพฉ.กำหนดให้การตั้งหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว ต้องอยู่ในความดูแลของ อบจ. เท่านั้น เพื่อสนับสนุนให้ อบจ. จัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครบถ้วนเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจัดทำคู่มือให้กับ อบจ. ทั่วประเทศ ได้นำไปเป็นแนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ALS ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรที่มีความเฉพาะทาง งบประมาณ และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก เพื่อให้ อบจ. เตรียมความพร้อม และมีแนวทางในการดำเนินงาน สำหรับการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าวได้ทำพื้นที่ทดลอง (Sandbox) ใน อบจ. 3 แห่ง ได้แก่ อบจ.เชียงใหม่ อบจ.ระยอง และ อบจ.สงขลา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง อบจ. ที่รับถ่ายโอน รพ.สต. ทั้งจังหวัด และรับถ่ายโอน รพ.สต. ไม่ครบทั้งจังหวัด</p>	
<p>พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยในชุมชน ด้วย 'มาตรฐาน P-HA'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ลงพื้นที่ จ. นครราชสีมา เยี่ยมชม "รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่" หนึ่งในหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ (P-HA) ขึ้นพัฒนาได้สำเร็จ ซึ่งการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิจะเป็น จิ๊กซอว์สำคัญในการยกระดับส่งมอบคุณภาพระบบบริการสุขภาพจากใน รพ. ไปสู่ ปชช. ในชุมชนและสังคม</p>	
<p>รวมพลังแก้ยาเสพติดแบบบูรณาการได้ผลจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, linetoday, innnews</p> <p>- นายโสภณ ชาร์มย์ ประธานคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน แลกความก้าวหน้าโครงการ "รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" ในพื้นที่ 6 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 โดยฝ่ายปกครองและตำรวจ ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ค้ายาเสพติด จับกุม 40 คดี พบผู้ค้า 63 ราย ยึดยาบ้า 438,496 เม็ด และยาไอซ์ 0.3 กรัม คัดกรองผู้เสพในพื้นที่ 22 หมู่บ้าน นำร่องใน 6 อำเภอ จากจำนวนผู้เข้ารับการคัดกรองทั้งหมด 6,300 คน พบผู้เสพยาเสพติด 501 คน คิดเป็น 8% ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ทั้งนี้ หากดำเนินการคัดกรองในประชากรทั้งหมด (ประมาณ 150,000 คน) คาดว่าจะพบผู้เสพยาเสพติดถึง 12,000 คน ซึ่งเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขในปัจจุบันจะรองรับได้ จึงต้องบูรณาการกับเครือข่ายชุมชนและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง ถึงจะสามารถบำบัดรักษาผู้เสพยาได้อย่างมีคุณภาพ ผลการดำเนินการ 2 เดือนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่น่าพอใจ มีผู้เข้าบำบัดฟื้นฟู 700 คน สามารถดึงกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ถึงร้อยละ 50 และในปี 2568 ยังจะดำเนินการต่อเนื่อง แต่รูปแบบจะเปลี่ยนไป โดยจะเน้นการสร้างแรงจูงใจ หากหมู่บ้านไหนปลอดภัยเสพติด เป็นหมู่บ้านสีขาว</p>	
<p>"กสทช." จ่อเอาไอชับเคลื่อนการทำงานจับโฆษณาเกินจริง-บริการด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์ llinetoday)</p> <p>- นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เผย ปี 68 เตรียมจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ มาช่วยขับเคลื่อนการทำงานของ สำนักงาน กสทช. โดยเฉพาะในการตรวจสอบ และมอนิเตอร์ พวกโฆษณาเกินจริง และยังมีแนวคิดจะนำศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือยูโซ่ เน็ต มาช่วยในการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน มีการนำเอไอมาช่วยตอบคำถามผู้ป่วยในเบื้องต้น สำหรับคนแก่ที่เดินทางไม่ไหว หรือผู้ป่วยที่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ก็มาที่ศูนย์ยูโซ่เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ นัดกับหมอ หรือโรงพยาบาล และนำตุ๋นยาอัตโนมัติ ไปตั้งไว้ที่ศูนย์ ยูโซ่ เน็ต เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลสำหรับโรคพื้นฐานอาการไม่รุนแรง โดยหากผู้ป่วยมีอาการใช้หวัดก็ให้รับยาไปรับกินก่อนหากสามวันยังไม่ดีขึ้น ค่อยเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเอไอสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับเรื่องบริการสาธารณสุขระดับมูลฐานได้</p>	
<p>สังคมเข้มสารปนเปื้อนในผลไม้ไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, sondhitalk, news1live, linetoday)</p> <p>- นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รว.เกษตรและสหกรณ์ เผยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ประชุมพิจารณาหารือเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าผักผลไม้ไทย ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มมาตรการตรวจเข้มขึ้น โดยตรวจทุกตู้ที่มีการส่งออก 100% รวมไปถึงการตรวจสอบสารแคดเมียม หนอนทุเรียน และสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยด้วย หากตรวจพบจะดำเนินการตามบทลงโทษ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร</p>	
<p>การแพทย์ทางไกลไร้สาย รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบ Telemedicine ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมไพร และ รพ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การสนับสนุนทุนของกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ให้บริการและผู้ป่วยเกินความคาดหมาย โดยกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายเป็นคนที่เข้าถึงบริการยาก ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถรับบริการผ่านระบบ telemedicine ที่ รพ.สต. ผ่านเครือข่ายสื่อสาร 4G และ 5G ระหว่างแพทย์กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ช่วยลดความแออัดในการเข้ารับบริการใน รพ.พนมไพร ผู้ป่วยเดินทางใกล้ขึ้น ไม่เสียเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องจาก กทปส. ในการเสริมความรู้ให้กับคนไข้ที่ได้รับบริการแล้ว ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย AR (Augmented Reality การนำวัตถุเสมือนมาใช้กับโลกแห่งความเป็นจริง) หรือ VR (Virtual Reality เพื่อให้คนไข้สามารถดูแลตัวเองต่อได้อย่างถูกต้องหลังเข้ารับการรักษาผ่านระบบ telemedicine เช่น คนไข้ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ดูวิดีโอหรือเลือกว่าจะต้องกินข้าวแบบไหน การออกกำลังกายแบบใดจึงเหมาะสมกับแต่ละคน เป็นต้น</p>	
<p>แก้ปัญหาแบบคน Gen Z บริจาคเลือด ทำฟัน ทั้งได้บุญได้สุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์ linetoday</p> <p>-หนึ่งกระแสความแรงที่ฮอตฮิตในกลุ่มคน Gen Z คือความเชื่อที่ว่า ‘การเสียเลือดเสียเนื้อในช่วงต้นปีจะช่วยแก้ขังได้’ ความเชื่อที่ว่า หมายถึงการออกไปบริจาคเลือด หรือ ทำฟัน เป็นต้น การกระทำเหล่านี้นอกจากจะช่วยสร้างความสบายใจได้แล้ว ยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นอีกด้วย เพราะการที่เลือดถูกดูดออกไปจากร่างกาย จะช่วยกระตุ้นการสร้างเลือดใหม่ขึ้นมา ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ลดความเสี่ยงในการเป็นโรค และยังได้สิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ 1. โรงพยาบาลในสังกัด สธ. บริจาคเลือด 1 ครั้ง ขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ ตามสิทธิพื้นฐานที่สามารถเบิกได้ก่อน ส่วนที่เกินสิทธิให้เรียกเก็บ 50% บริจาคเลือด 18 ครั้ง ขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ เรียกเก็บ 50% ของอัตราที่กำหนดไว้ 2.โรงพยาบาลในสังกัดสภาวิชาชีพทันตแพทย์ 7 ครั้ง ขึ้นไป ถ้าอยู่ห้องพิเศษ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผ่าตัด คลอดบุตร เสีย 50% จากอัตราที่กำหนด ยกเว้นการผ่าตัดด้วยอุปกรณ์พิเศษไม่สามารถใช้สิทธิได้ แต่ยังคงต้องชำระค่ารักษาประเภทผู้ป่วยสามัญ ผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไปถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัด คลอดบุตร เสีย 50% จากอัตราที่กำหนด ยกเว้นการผ่าตัดด้วยอุปกรณ์พิเศษไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยผู้ป่วยไม่ต้องชำระค่ารักษาประเภทผู้ป่วยสามัญ ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ 'ขอพระราชทานเพลิงศพ' ได้เป็นกรณีพิเศษ</p>	
<p>7 สินค้าทันตกรรมออนไลน์ อันตรายถึงชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- “ทันตแพทย์สภา” มีคำแนะนำว่า หากเรามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี กรณีที่ไม่มีปัญหา ก็ควรพบทันตแพทย์ 2 ครั้งต่อปี พร้อมออกประกาศเตือนรายการสินค้าทันตกรรมที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค ที่ขายในโลกออนไลน์ ดังนี้ 1.เม็ดกาวอุดฟัน 2.ที่ครอบฟันขาว 3.ฟันปลอมซิลิโคน 4.จัดฟันซิลิโคน 5.ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หินปูนหลุด 6.สินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น 7.ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน</p>	
<p>คลังอาวุธวาดใน รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, โชนกระแส)</p> <p>-สภ.บัวเขต จ.สุรินทร์ รับแจ้งเหตุพระสงฆ์กลุ่มคลังใช้มีดและขวานไล่ทำร้ายชาวบ้านที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง พบเป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิต จึงนำส่งตัว รพ.บัวเขต และไปคลังคลังต่อ จนท.ควบคุมสถานการณ์ได้ และรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., thaipbs, thaiger)</p> <p>-เพจโซเชียลแหวก โปสต์พฤติกรรมสาวรายหนึ่งยื่นสูบพอดกัญชาในรถไฟฟ้า BTS สถานีชองนนทรี โดยมีพลเมืองดีแจ้งกับสถานีให้ดำเนินการเอาผิดแล้ว</p>	
<p>สร.กัมพูชาเร่งคุมการแพร่ระบาดไข้หวัดนก H5N1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (news1live)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินการมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก H5N1 หลังจากชายอายุ 28 ปี ใน จ.กำปงจาม เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว</p>	